

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

หลังสู้ฟ้า...หน้าสู้ดิน : “มีถั่วมั้ย?”



ตั้งชื่อเรื่องด้วยศัพท์กวนๆของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก เนื้อหาเหมือนไร้สาระ แต่ที่ตองถาม “มีถั่วมั้ย” ด้วยตั้งใจจะให้คนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักเลือกตั้ง ที่พอได้มาเป็นรัฐบาลจัดแต่ประชานิยม ทั้งจำนำข้าว ทั้งประกัน ราคา รัฐบาลใหม่ที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินนี้ขนาดไหน ไม่ใช่แค่เรื่องประเทศชาติต้องสูญเงินหลายแสนล้าน และไม่ใช่แค่ทำให้ระบบตลาด ระบบผลิตข้าวของไทยต้องพังเท่านั้น...แม้แต่ “ดิน” ทรัพยากรอันมีค่าของชาติต้องฉิบหายไปด้วย

วันก่อนปะหน้า คุณสำราญ เกียรติรุ่งวิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ผู้ประกอบการค้าพืชไร่ในภาคเหนือ ได้ตั้งคำถามระหว่างสนทนา...รัฐบาลใหม่ทำไมวันนี้บ้านเราถึงขาดแคลนถั่ว ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากเพื่อนบ้านเป็นหลัก คำตอบที่ได้...วันนี้เกษตรกรบ้านเราปลูกถั่วกันไม่เป็น ลืมไปแล้วว่าวิธีปลูกต้องทำกันยังไง จากเดิมที่ชีวิตชาวนาไทยมักจะปลูกถั่วลิสงหลังนา นอกจากจะได้ถั่วมาขายเสริมรายได้ในหน้าแล้ง ยังได้ปุ๋ยบำรุงดิน เป็นวิถีชีวิตประจำปีที่ชาวนาทำกันมาช้านาน มีข้าวมีถั่วไว้กินอิ่มเหลือขาย แถมดินดีมีอินทรีย์วัตถุ ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีมากให้หนักต้นทุน...แต่ครั้นมาถึงยุคประชานิยมเฟื่องฟู ตั้งราคารับจำนำไว้สูงลิ่ว ชาวนาไทยเฮละโลเลิกปลูกถั่ว แห่กันปลูกแต่ข้าวลูกเดียว...คิดดูก็แล้วกัน ระยะเวลาที่เป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่แค่ 1-2 ปี แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดติดต่อกันมายาวนานเกือบจะ 20 ปี ผู้ประกอบอย่างคุณสำราญ ต้องขับรถวิ่งเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รู้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้มาตลอด หลังนาไม่มีแปลงถั่วมานาน...นานเสียจนชาวนาลืมเลือนวิธีปลูกถั่วกันไปเสียสิ้น ยิ่งรุ่นหลังที่ทำนามาแค่สิบกว่าปี ยิ่งไม่รู้ว่หลังนาจะปลูกถั่วไปทำไม การปลูกถั่วหลังนากำลังจะกลายเป็นตำนาน พร้อมกับเหลือคำถาม “มีถั่วมั้ย” ให้คิดเจ็บใจระหว่างนั่งแทะถั่วพม่า.

“ชมชื่น ชูช่อ”

อ่วมค่าแรง 300 บาทตรึงราคาสินค้า พ่อค้าเมินใบสั่ง “พาณิชย์”



“พาณิชย์” เผยพ่อค้าลั่นไม่ลดราคาสินค้า ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลง อ่างก่อนหน้านี้รับภาระจากนโยบายตรึงราคาและค่าแรงขึ้นมาแล้ว แต่หันมาใช้โปรโมชันแจก-แถมแทน รongรับการแข่งขันเดือดในภาวะเศรษฐกิจซบเซา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า จากการสอบถามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถลดราคาสินค้าตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ หลังจากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงจาก 29.99 บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ 26.39 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถปรับราคาสินค้าตามต้นทุนต่างๆ ที่ปรับ เพิ่มขึ้นได้ เพราะรัฐบาลเกือบทุกยุคทุกสมัย มีนโยบายขอความร่วมมือเชิงบังคับให้ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ตรึงราคาขายตั้งแต่ 3-6 เดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและดูแลค่าครองชีพของประชาชน ส่งผลให้สินค้าหลายชนิดหลายรายการ ไม่ได้ปรับขึ้นราคามานานแล้ว แม้ต้นทุนจะปรับ เพิ่มขึ้นก็ตาม

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดดวันละ 300 บาท แม้เบื้องต้นผู้ประกอบการบางกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ได้ทดลองปรับขึ้นราคาสินค้าให้สอดคล้องตามต้นทุน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานนั้น ยังไม่ได้ปรับขึ้นราคา สุดท้ายรายเล็กก็ต้องปรับราคาลงมาให้อยู่ในระดับเดิม เพื่อความอยู่รอดและประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังซบเซาในต่างจังหวัด ลดลงจากราคาพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา และข้าวตกต่ำ ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้แผนโปรโมชันลด แจก แจก แถม เป็นช่วงเวลา แทนการประกาศปรับลดราคา สินค้า ซึ่งมั่นใจว่าในระหว่างนี้ ผู้บริโภคจะทยอยเห็นผู้ประกอบการมีการจัดโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นสำคัญที่เอกชนกังวลคือ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ หรือกลุ่มโอเปกกับสหรัฐฯ ทำให้ราคาน้ำมันลงจนผิดปกติ แต่เมื่อไรที่ประเทศเหล่านี้กลับมาจับมือกันเหมือนเดิม ราคา น้ำมัน อาจปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แบบกะทันหัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง และผู้ประกอบการ ได้ปรับลดราคาสินค้าตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ก็คงไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ สุดท้ายก็จะยิ่งขาดทุนมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภคบริโภคมองว่าหากจะปรับลดราคาสินค้าลงเป็นเรื่องไม่ยาก แต่การขอขึ้นราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน้ำมันหรือค่าแรงที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นเรื่องยาก ดังนั้นแนวทางเดียวที่ดำเนินการได้คือ การใช้โปรโมชั่นเข้ามาแข่งขันและเชื่อว่าผู้ผลิตสินค้าจะใช้แนวทางนี้เข้ามาแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ส่วนปุ๋ยเคมีแม้จะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากราคาน้ำมันที่ลดลง เพราะทำให้แม่ปุ๋ย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตปิโตรเลียมมีราคาลดลง แต่ปัญหาคือค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้นำเข้ามีภาระเรื่องค่าเงิน ดังนั้น เมื่อราคา น้ำมันดีเซลลดต่ำลงก็จะช่วยชดเชยต้นทุนผู้ผลิตปุ๋ยให้เท่าเดิม

ขณะที่กลุ่มอาหารนั้นยอมรับว่าคงปรับลดลงยากมาก โดยเฉพาะอาหารจานด่วน แม้ว่าวัตถุดิบจากสินค้าเกษตรและราคาน้ำมันดีเซลลดลง แต่ปัจจุบัน ร้านค้าได้รับผลกระทบจากแก๊สแอลพีจีที่เพิ่มขึ้น และอาหารขายได้น้อย ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เพราะไม่สามารถซื้อวัตถุดิบได้ครั้งละมากๆ

“สมหมาย” ขอเวลา 1 ปี ปฏิรูปภาษี



นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะแต่งตั้งคณะ กรรมการปฏิรูปโครงสร้าง ภาษีตามข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้การปฏิรูปโครงสร้างภาษีเป็นปัจจัยบวกและช่วย สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ภาคเอกชนไทยในอนาคต โดยมีความตั้งใจว่าหากยัง อยู่ในตำแหน่ง รมว.คลังต่ออีก 1 ปี ตามการคาดการณ์อายุของรัฐบาล ก็จะใช้ช่วงเวลานี้ปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างเต็มที่

“รวมว.คลังที่มาจากการเมือง ขาดความกล้าที่จะปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพราะกลัวสูญเสียฐานการเมือง แต่ผมไม่กลัว เพราะรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงถือเป็นโอกาส ที่ดีของผมที่จะลงมือทำจริงจัง”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีได้ดำเนินการปรับปรุงอัตราภาษีไปหลายรายการ เช่น พ.ร.บ.ภาษีมรดกและ พ.ร.บ.ภาษีการรับให้ การลดอัตราภาษีสำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท การนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนและลดอัตราภาษีนำเข้า 1,274 รายการ เป็นต้น ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 10,000 ล้านบาท แต่ สิ่งเหล่านี้กระทรวงการคลังไม่ได้กังวลเรื่องการจัดเก็บรายได้ที่พลาดเป้า เพราะถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคต

นายสมหมายกล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายที่จะปฏิรูปโครงสร้างภาษี 2 ด้าน คือ 1.การขยายฐานภาษีและอุดรูรั่วไหล และ 2.การลดทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษี ซึ่งในส่วนของการลดทุจริตนั้น ได้กำชับให้นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ลดการทุจริตภายในกรมศุลกากรให้เหลือน้อยที่สุด “เรื่องการอุดรูรั่วไหลของภาษีและลดการทุจริตนั้นพูดกันมานานแล้ว แต่ไม่มีใครลงมือทำ เพราะขาดเอกสารหลักฐาน เป็นการสมยอมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี แต่เมื่อมีคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างภาษีแล้ว เชื่อว่าจะมีความชัดเจนเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย”